

Phớ i chẳng con ngớ i vì quá nhớ bé, quá mớ ng manh trớ c Vũ Trớ , trớ c Thiên Nhiên,



nên tớ thái cớ , con ngớ i đã tớ ng tớ ng đớ Đớ nh Mớ nh, và cho đó là mớ t cớ ng lớ c tớ t yớ u cai quớ n đớ i sớ ng cớ a con ngớ i. Ngớ i ta nói đớ n « Sớ Trớ i », và cớ gớ ng tìm biớ t « Sớ Trớ i » đớ , ít nhớ t là lớ i đớ ng sớ mớ ng, nớ u tớ t, hay tớ hớ n là xua đớ i sớ mớ ng đớ , nớ u xớ u, bớ ng cách cớ u Trớ i, khớ n Đớ t. Vì thớ mà cớ c mong tha thiớ t biớ t trớ c đớ c vớ n mớ ng đã đớ a con ngớ i, tớ thái cớ , tìm cách bói toán, và bói toán đã biớ n thành mớ t «nghớ thuớ t» dành cho nhớ ng «chuyên gia» : Thớ y Bói.

Nhớ ng nguyên nhân vớ tâm linh, vớ tâm lý, vớ xã hớ i..., đã xú i đớ c con ngớ i cớ gớ ng thớ a mấ n cớ vớ ng, bớ ng cách tìm hiớ u Đớ nh Mớ nh , và nớ u có thớ , bóp méo Đớ nh Mớ nh, mà hớ u hớ t các giai cớ p trong xã hớ i loài ngớ i, giàu có, nghèo có, già có, trớ có, trai có, gái có.... ; tớ các đớ i thớ ng gia, các đớ i kớ nghớ gia cho đớ n nhớ ng thớ thuyớ n lam lũ, nhớ ng thớ ký cẩng thớ ng ; tớ nhớ ng nguyên thớ các đớ i cớ ng quớ c đớ n nhớ ng con dân mớ c mớ c ; hớ đớ u đi xem bói đớ cớ u biớ t « vớ n mớ nh », cớ i thiớ n «tớ ng lại»...

Đớ đắ pớ ng nhu cớ u to lớ n đó, và cũng đớ làm giàu mớ t cách mau chóng, mà các «chuyên gia Thớ y Bói» mớ c ra nhớ nớ m. Nào là chiêm tinh gia, thớ y bói đớ ch, thớ y xem tớ vi, cô bói bài, bà xem thớ y tinh, thớ y đớ án mớ ng, cô đớ án chim kê, chuớ t rúc, bà giớ i mớ t háy, nhớ n sa... Ôi thôi, ! Kớ sao cho hớ t. Thớ m chí trong các đớ n chùa, các nhà thớ cũng xin xẩm, cũng đớ t nớ n (đớ xem bói).

Có người hàm hồ cho rằng cái « nghệ » làm Thày Bói chỉ cần giỏi toán là đủ cho khéo, chứ không cần học rành, biết nhiều. Thế mà như đã trình trên, hầu hết mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội đều đi xem bói và các Thày Bói đã có một lịch sử không nhỏ. Tại Pháp, năm 2006, doanh thu của các Thày Bói lên đến 3 tỉ euros (gần 4 tỉ USD) với khoảng 150 000 Thày Bói. (Xem Enquête : la voyance dans les médias, [Google](#)). Ba tỉ euros là giá xây dựng một bệnh viện đại học (centre hospitalier universitaire – CHU) hiện đại, tại Pháp, năm 2011. (Xem [Nouvel Hôpital Femme-Mère-Enfant reseau-chu-org](#)). Như thế là trong dẫu nửa năm, các Thày Bói lại càng đông khách.

Nhưng « thiên tài » của Thày Bói khó mà tìm hết. Phần đông chúng ta qua khỏi trình độ Trung Học, có người cũng chưa đến trình độ Tiểu Học (Thày Bói tại Phi Châu đến), thế mà hầu đều quán xuyến Thiên Văn, Địa Lý, những môn học chỉ dành cho một số sinh viên chuyên khoa mới biết đến. Nào là ngày N, sao M có mặt ở giờ nào, nơi nào, ngày M thì sao H ảnh hưởng ở giờ nào, nơi nào... Cách đây khoảng 40 năm, tại Pháp, có một bà chiêm tinh gia, tên là Madame ..., rất nổi tiếng với Tinh Số Phương Tây (horoscope), nghe đâu thân chủ của bà đồng vô số, và được các hãng ngói, thì dùng một cái, bà ta chuyển sang Tinh Số của Tàu, cũng sao Kế Đô nhập cung Thân, cung Mệnh, sao Thái Bạch chiếu cung Phúc Đức..., và số thân chủ tăng gia... Mười năm bà tiếp tục phải xin học trở lại vài tháng...

Không cần nói, chúng ta ai cũng biết, « khoa » Tinh Số hay « khoa » Tinh Vi, có đã lâu đời, mà dòng họ họ hay họ Tàu (âm dương lịch), được thay đổi nhiều lần cho tới ngày nay. Vậy là, trong một giờ, hiện nay, có khoảng 16 750 người được sinh ra, trên toàn cầu, không lý chúng đó người có chung một số phận hay sao ? (Xem [Population Mondiale. com-World population clock](#)). Thế mà Thày Bói đều nói đúng cả.

Tài nghệ Thày Bói

Nhưng người khen ngợi Thày Bói thì vô số kể, nhưng cũng có người « e dè », xin được chúng ta hàng sau đây: (Trích trên mạng [ViếtGiỏiTrí](#))

Hàng ví dụ, một mạng vì bói toán.

Bói vớ i Toán — Phớ i chẳng tợ t cợ chúng ta là mợ t Thợ y Bói Giợ i ?

Tác Giả: TS. Nguyen Vinh Trang

Thứ Ba, 31 Tháng 1 Năm 2012 06:00



<http://www.nietbuoc.org/>